

คำชี้แจง

การกรอกแบบรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แบบรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ข้อมูลที่ได้จากแบบรายงานฯ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการต่อไป

แบบรายงานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก	หมายถึง กลยุทธ์ในการพัฒนาข้าราชการที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น
กลยุทธ์ของส่วนราชการ	หมายถึง กลยุทธ์ที่ส่วนราชการนำมาใช้ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักที่ระบุไว้ หากส่วนราชการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากนี้สามารถระบุเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้
กิจกรรม/โครงการ	หมายถึง กิจกรรมรูปแบบต่างๆ หรือโครงการฝึกอบรม/พัฒนาที่ส่วนราชการใช้ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการในแต่ละยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์หลัก
ตัวชี้วัด	หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการข้างต้น
สถานภาพโครงการ	หมายถึง สถานะในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบัน กล่าวคือ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุ % ของความคืบหน้า) หรือยังไม่ได้ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

หมายถึง เดือนและปีที่คาดว่าจะดำเนินการกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

หมายถึง ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการดำเนินกิจกรรม/โครงการ หรือข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้

สำนักงาน ก.พ. ใ้รขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในการกรอกข้อมูลในแบบรายงานฯ ในส่วนของ กลยุทธ์ของส่วนราชการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด สถานภาพโครงการ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งจัดส่งมายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2553 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1788 หมายเหตุ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานที่แนบมานี้ได้จาก www.ocsc.go.th และกรุณาส่งกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2547 1752 หรือ อีเมลล์ส่งมาได้ที่ pajita@ocsc.go.th

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

สำนักงาน ก.พ.